



ประกาศกรมทางหลวงชนบท

เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กรมทางหลวงชนบท เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง การก่อสร้างและบำรุงทางหลวงให้มีโครงข่ายทางหลวงที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง ภารกิจเหล่านี้ล้วนมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งกรมทางหลวงชนบทได้มุ่งมั่นพัฒนาและให้ความสำคัญกับการออกแบบ ก่อสร้าง การบำรุงรักษาเส้นทาง งานอำนวยความสะดวก และการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรรวมทั้ง การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นก่อนดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีอันจะส่งผลดีต่อประชาชนและประเทศชาติโดยรวม ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบทได้เล็งเห็นว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงให้ความสำคัญในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง

ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน อันส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของบุคลากรในหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนจึงขอประกาศเจตนารมณ์ว่า กรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ ก่อน/ หลังปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมและไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ รวมถึงเป็นการปลูกและปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ โดยขอให้แสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยการใช้บัตรอวยพรหรืออวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์แทนการให้ของขวัญโดยให้ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งกำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเคร่งครัดต่อไป

อนึ่ง กรมทางหลวงชนบทขอขอบคุณในความปรารถนาดีและไม่ตรีจิตที่มีต่อกันเสมอมา โดยยินดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชนด้วยความจริงใจ เสมอภาค และเป็นธรรม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย)

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท